

Số: ...~~78~~...../TB-HĐTDVC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc một số nội dung liên quan đến tổ chức Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 5001/KH-ĐHLHN ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2023, Thông báo số 5945/TB-ĐHLHN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc thực hiện quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, Thông báo số 36/TB-HĐTDVC ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức tuyển dụng viên chức như sau:

1. Về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các trường hợp được miễn thi tiếng Anh và ưu tiên trong tuyển dụng viên chức và việc thực hiện thủ tục dự thi, nộp lệ phí thi

Thực hiện Thông báo số 5963/TB-HĐTDVC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (theo Quyết định số 5951/QĐ-ĐHLHN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội), Nhà trường đã tiếp nhận thông tin, rà soát và đính chính một số thông tin theo danh sách đã công bố về ngày sinh, chuyên ngành đào tạo và miễn thi Ngoại ngữ do đã có bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh của một số thí sinh (Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đã được đính chính được gửi kèm theo Thông báo này).

Đề nghị các thí sinh rà soát, ký xác nhận các thông tin trong quá trình làm thủ tục và **nộp Lệ phí thi tuyển (400,000 đồng/thí sinh) vào ngày 11 tháng 01 năm 2024 (thứ Năm) tại Hội trường A403 (tại Lễ Khai mạc kỳ thi) hoặc thực hiện tại Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng A203), nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội chậm nhất là 16 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2024 (thứ Sáu).**

2. Về xem xét, công nhận miễn thi tiếng Anh và bổ sung đối tượng ưu tiên theo Thông báo số 5945/TB-ĐHLHN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc thực hiện quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023

Theo Thông báo số 5945/TB-ĐHLHN, các thí sinh dự tuyển đủ điều kiện được miễn thi Ngoại ngữ và đối tượng ưu tiên theo quy định mới cần phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu để Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định. Thời hạn gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 05 tháng 01 năm 2024. Đối với điều kiện miễn thi Ngoại ngữ (tiếng Anh): *Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển*”, thực hiện như sau: Ứng viên cần cung cấp hồ sơ, tài liệu để Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận cho miễn thi Ngoại ngữ theo quy định. Yêu cầu: cần có các văn bản, quyết định chính thức của các cơ sở đào tạo công bố chuẩn đầu ra về ngoại ngữ (tiếng Anh) của chương trình đào tạo hoặc cá nhân theo quy định. Đối với thí sinh tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội (các trình độ đào tạo), Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ chủ động rà soát, thông báo cụ thể về các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ đáp ứng điều kiện miễn thi theo đúng quy định.

Hết thời hạn bổ sung yêu cầu và hồ sơ nêu trên, Trường Đại học Luật Hà Nội nhận được đề nghị xem xét miễn thi tiếng Anh của 04 thí sinh (SBD DHL001, DHL035, DHL098 và DHL110) kèm theo một số văn bản, minh chứng về Chuẩn đầu ra của các Chương trình đào tạo đã tốt nghiệp có chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và minh chứng đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh của cá nhân; 02 trường hợp đề nghị xem xét thuộc trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (DHL043, DHL049). Đối với các thí sinh tốt nghiệp các Chương trình đào tạo đại học, sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà trường thông báo danh sách các Chương trình đào tạo đã công bố chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và áp dụng đối với các Khóa đào tạo tương ứng; danh sách các thí sinh tốt nghiệp tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã được rà soát sơ bộ thuộc trường hợp có thể xem xét miễn thi tiếng Anh (*với điều kiện tốt nghiệp các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội và được công nhận đạt chuẩn đầu ra với Ngoại ngữ bằng tiếng Anh*).

Để thực hiện thủ tục chính thức xem xét, miễn thi tiếng Anh và công nhận trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng theo đúng quy định, các thí sinh gửi hồ sơ, tài liệu đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét, công nhận miễn thi tiếng Anh (gồm 04 trường hợp) và các thí sinh tốt nghiệp các Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội) hoặc ưu tiên trong tuyển dụng (gồm 02 trường hợp) cần bổ sung Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP, kèm theo Thông báo

này); trong đó ghi rõ lý do, nguyện vọng đề nghị xét miễn thi tiếng Anh hoặc bổ sung trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng và các tài liệu, minh chứng cần thiết để Hội đồng xem xét, công nhận, đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi chính đáng của thí sinh theo đúng quy định. Thời hạn nộp về Phòng Tổ chức cán bộ: **chậm nhất là 16 giờ ngày 12 tháng 01 năm 2024 (thứ Sáu)**. Các trường hợp không nộp Phiếu đăng ký, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ không xem xét miễn thi hoặc hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển dụng.

3. Về tổ chức thi Vòng 1: Thi môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) thực hiện như Thông báo số 36/TB-HĐTDVC và cụ thể như sau

- Nội dung, hình thức thi: thực hiện theo Thông báo số 5002/KH-ĐHLHN ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 và quy định của pháp luật có liên quan. Lưu ý: hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài; thí sinh tham dự phần thi Ngoại ngữ tương ứng với yêu cầu về trình độ của từng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển có danh sách kèm theo. Thí sinh cần kiểm tra, đối chiếu với danh sách Phòng thi về trình độ Ngoại ngữ thi tuyển, nếu không phù hợp với vị trí dự tuyển cần có đề nghị để đính chính, điều chỉnh.

- Thời gian tổ chức thi Vòng 1: Từ 07h00 ngày 15 tháng 01 năm 2024 (thứ Hai). Danh sách thí sinh theo số báo danh, ca thi, phòng thi, sơ đồ phòng thi Vòng 1, Nội quy thi tuyển viên chức được niêm yết tại Trường Đại học Luật Hà Nội và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trường (www.hlu.edu.vn). Trong đó các thí sinh lưu ý như sau:

Thí sinh thi Ca 1 có mặt chậm nhất 06h30' tại Phòng chờ của thí sinh (Phòng B303 Nhà B Trường Đại học Luật Hà Nội).

Thí sinh thi Ca 2 có mặt chậm nhất 09h15' tại Phòng chờ của thí sinh (Phòng B303 Nhà B Trường Đại học Luật Hà Nội)

- Địa điểm: Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

- Thí sinh mang Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để đối chiếu, kiểm tra khi dự thi theo đúng quy định. Các tài sản, đồ dùng, tài liệu không được mang vào phòng thi theo quy định của thí sinh được gửi tại Phòng chờ của thí sinh theo hướng dẫn của Ban Coi thi.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Luật Hà Nội: www.hlu.edu.vn. Thông báo triệu tập số 36/TB-HĐTDVC đã được gửi qua đường bưu điện cho các thí sinh. Trường hợp thí sinh không nhận được Thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng thì vẫn đến đúng thời gian, địa điểm nêu trên để tham dự kỳ thi tuyển.

Trường hợp cần thêm thông tin, các thí sinh liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng 203, Nhà A Trường Đại học Luật Hà Nội, số điện thoại: 0243.773.4449.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Thù trường Đặng Hoàng Oanh (để báo cáo);
- Vụ Tổ chức cán bộ, BTP (để báo cáo);
- Đảng ủy (để báo cáo);
- Hội đồng trường (để báo cáo);
- Các Phó Hiệu trưởng (để biết);
- HĐTDVC 2023 (để biết);
- Công TTĐT Trường (để đăng tin);
- Lưu: VT, HĐTDVC, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG TDVC NĂM 2023
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Trung Kiên
Hiệu trưởng**